

# HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN ĐÔNG HƯNG Đấu ấn một nhiệm kỳ

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhiệm kỳ qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Hưng đã đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả đó sẽ tạo đà để Hội CCB huyện phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2022 - 2027.



Hội Cựu chiến binh huyện trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Dấu, xã Mê Linh.

Xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ khối đại đoàn kết là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác của Hội, các cấp hội CCB huyện Đông Hưng thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương tới cán bộ, hội viên và nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận của CCB và nhân dân phản ánh kịp thời tới cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở. Do đó, nhiều cán bộ, hội viên CCB được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng bầu, cử giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. Hội có 8 CCB được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; 165 CCB được bầu vào ban chấp hành đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 (chiếm 32%); 231

CCB trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dù ở cương vị nào các CCB vẫn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu gương sáng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân, sức trẻ độc lập, tự do của dân tộc, các thế hệ CCB huyện Đông Hưng hôm nay vẫn luôn giữ vững bản lĩnh trên mặt trận phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới. Để giúp hội viên có kiến thức và vốn, Hội CCB huyện tích cực phối hợp với các pháp giải quyết ngay từ cơ sở. Do đó, nhiều cán bộ, hội viên CCB được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng bầu, cử giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. Hội có 8 CCB được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; 165 CCB được bầu vào ban chấp hành đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 (chiếm 32%); 231

em hội viên. Toàn huyện hiện có 35 công ty, doanh nghiệp, 47 trang trại, gần 500 gia trại, trên 600 gia đình nuôi thủy sản. Đời sống gia đình hội viên CCB được nâng lên, nhiều hộ gia đình có cuộc sống khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,31%, hộ cận nghèo giảm còn 0,55%. 19 cơ sở hội không có hộ nghèo, tăng 6 cơ sở so với năm 2016. Hoạt động nổi bật của Hội CCB huyện Đông Hưng trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 là thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng quỹ để sửa chữa nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở, để từ những mái nhà ấy, tình đồng chí, đồng đội của những người lính năm xưa nay càng thêm thắt chặt. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội CCB đã vận động ủng hộ kinh phí xây dựng 6 nhà tình nghĩa và sửa chữa 2 nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn về nhà ở. Trong quá trình thi công, sửa chữa nhà cho CCB, các hội viên CCB còn giúp đỡ bằng tinh thần, vật chất, ngày công

lao động để ngôi nhà nhanh chóng được hoàn thành. Hàng năm, nhân dịp lễ, tết, các cấp hội làm tốt công tác xã hội hóa để có nguồn thăm hỏi, tặng quà cho hàng trăm lượt CCB và con em CCB có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các cấp hội còn tham mưu cho cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với CCB, nhất là chính sách với người có công, người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Một trong những việc làm ghi dấu ấn thời gian qua của hội CCB các cấp là chung sức đồng lòng, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm với cộng đồng, cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Hàng trăm hội viên CCB đã tham gia tổ Covid-19 cộng đồng, chốt kiểm dịch, tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh. Cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm trị giá hàng trăm triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch. Việc học tập và làm theo Hồ Tung, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp hội thực hiện nghiêm túc, coi đây là việc làm thường xuyên của cán bộ, hội viên. Với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp để xây dựng ý thức tự giác cho cán bộ, hội viên được lồng ghép vào các hoạt động, phong trào thi đua: CCB gương mẫu, các cấp hội CCB còn phối hợp với Huyện đoàn, các nhà trường tổ chức 96 buổi nói chuyện truyền thống thu hút 16.000 lượt người tham gia; tuyên truyền giao lưu với 1.835 thanh niên nhập ngũ; phối hợp tham mưu với cấp ủy đảng bồi dưỡng 1.600 đoàn viên ưu tú, có 932 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Qua các hoạt động này đã giúp thanh thiếu niên hiểu biết, trân trọng lịch sử, hun đúc tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng và cảnh giác trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, 100% cơ sở hội thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả 219 câu lạc bộ (CLB) cựu quân nhân, thu hút 11.915 cựu quân nhân vào sinh hoạt, tăng 20 CLB so với đầu nhiệm kỳ; củng cố và duy trì 76 tổ tự quản an toàn giao thông, 150 tổ tự quản an ninh trật tự, 78 CLB phòng, chống ma túy. Hoạt động của các CLB, tổ tự quản góp phần gắn kết tình đồng chí, đồng đội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Trong nhiệm kỳ, qua xếp loại, đánh giá toàn huyện có 100% cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh, có 30% cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc. Hội viên gương mẫu đạt 96 - 97%; gia đình hội viên văn hóa đạt 95%. 5 năm liền, Hội CCB huyện đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến; năm 2017 được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc; được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị gương mẫu về mọi mặt năm 2019 và nhiều bằng khen. Đặc biệt, Hội CCB huyện được Hội CCB tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm chỉ đạo diện rộng. Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB huyện Đông Hưng phấn đấu 95% trở lên hội viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng; 92% trở lên hội viên đủ điều kiện kết nạp vào hội. Hàng năm, Hội CCB huyện đạt trong sạch, vững mạnh; 97% cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 30% cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc; 96% hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,3%. Tập hợp 90% cựu quân nhân vào tham gia sinh hoạt CLB cựu quân nhân, ban liên lạc truyền thống... Để thực hiện đạt mục tiêu trên, các cấp hội CCB trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong CCB, cựu quân nhân; xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh các phong trào CCB thi đua phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB.

NGUYỄN THANH SÂM Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đông Hưng

## Đông chí Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Hưng



Nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Đông Hưng đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Hội viên và tổ chức hội tăng cả về số lượng cũng như chất lượng. Hàng năm, tỷ lệ tổ chức hội đạt trong sạch, vững mạnh, gia đình CCB văn hóa, hội viên gương mẫu đều đạt và vượt chỉ tiêu. Tôi tin rằng, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 Ban Chấp hành Hội CCB huyện sẽ phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế đồng thời bám sát

nghị quyết của các cấp hội, nghị quyết đại hội đảng các cấp để đề ra những giải pháp thiết thực nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ đó thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, phát huy truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới" của CCB, tạo bước đột phá trong công tác xây dựng hội, tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương. Qua đó tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân đoàn kết, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tích cực phát triển kinh tế, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác, đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

## Ông Nguyễn Quang Thành, Chủ tịch Hội CCB xã Nguyễn Xá



Tôi tin tưởng Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa mới có trí tuệ, tâm huyết để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đưa công tác hội và phong trào CCB trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. Đại hội đề ra chương trình, hoạt động thiết thực động viên hội viên đoàn kết xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Qua đó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cũng như phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; giúp hội viên gặp gỡ các chuyên gia trong ngành nông nghiệp, được tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu hợp pháp. Tiếp tục hướng về cơ sở và có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đặc biệt là hoạt động nghĩa tình, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho CCB và tổ chức những sân chơi bổ ích để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

## Anh Đỗ Mạnh Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Trọng Quan



CCB là những người từng trải qua lửa đạn chiến tranh, chiến đấu hết mình cho độc lập dân tộc. Trong thời bình, CCB lại tích cực bồi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: phối hợp với đoàn thanh niên, các nhà trường tổ chức giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống; tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; phối hợp với cấp ủy, chính quyền biên soạn lịch sử đảng bộ... Qua đó nhân lên lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên, thanh niên, giúp thanh niên trưởng thành, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ tới các cấp hội CCB không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, sự nỗ lực, phấn đấu trong học tập, rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên; đồng thời, khơi dậy lòng tự hào, biết ơn và ý chí quyết tâm của tuổi trẻ, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

THU HIỀN

# Bảo vệ sức khỏe khi thời tiết nắng nóng kéo dài

Mùa hè nhiệt độ cao, thời tiết oi bức, cơ thể mệt mỏi khiến nhiều người, nhất là người cao tuổi, trẻ em, người thường xuyên làm việc ngoài trời dễ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, suy nhược cơ thể. Dù số lượng bệnh nhân không tăng đột biến so với những năm trước song tại các cơ sở y tế trong tỉnh đã ghi nhận nhiều bệnh nhân phải nhập viện điều trị do nắng nóng kéo dài.



Trẻ mắc bệnh về đường tiêu hóa điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, những ngày qua, số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị các bệnh như suy nhược cơ thể, tăng huyết áp, thiếu máu não, hạ canxi... tăng so với thời điểm trước. Bác sĩ Nguyễn Hoàng, phụ trách

Khoa Hồi sức cấp cứu - chống độc, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ cho biết: Đợt nắng nóng gần đây Bệnh viện đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám, điều trị, trong đó đáng lưu ý có các trường hợp tăng huyết áp, đột quỵ cấp. Riêng tuần qua,

Khoa Hồi sức cấp cứu - chống độc đã tiếp nhận trên 10 bệnh nhân nhập viện điều trị có liên quan đến nắng nóng. Bệnh nhân nhập viện điều trị chủ yếu ở độ tuổi từ 30 - 60. Những người dễ bị mắc một số bệnh do nắng nóng như thợ xây, phụ hồ,

người bán hàng rong... Đây là những người thường xuyên phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng trong thời gian dài, thiếu trang phục bảo hộ. Bên cạnh đó, người làm việc trong môi trường lưu thông khí kém cũng dễ mắc bệnh do nắng nóng. Trong thời gian người dân đang thu hoạch lúa, làm việc liên tục ngoài trời ở nhiệt độ cao, công việc vất vả, người dân rất dễ bị sốc nhiệt, suy nhược cơ thể. Ở người cao tuổi, hệ thống miễn dịch của cơ thể suy giảm cộng với sự phát triển mạnh của vi khuẩn, virus cũng rất dễ mắc các bệnh về rối loạn tiêu hóa, tim mạch, đột quỵ, hô hấp, xương khớp, bệnh ngoài da... trong mùa hè. Không chỉ người cao tuổi, người thường xuyên làm việc ngoài trời, trẻ em cũng là đối tượng dễ mắc bệnh khi thời tiết nắng nóng kéo dài. Tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, những ngày qua số lượng bệnh nhi đến khám một số bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa... tăng. Riêng ở Khoa Tiêu hóa, trung bình mỗi ngày tiếp nhận 15 bệnh nhi nhập viện điều trị. Bác sĩ Vũ Thị Thơm, phụ trách Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Bệnh nhân chủ yếu mắc tiêu chảy, tiêu chảy kèm theo viêm phổi, có trường hợp ngộ độc thức ăn. Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ mắc bệnh, trong đó nắng nóng khiến thực phẩm bị ôi thiu, nhiễm khuẩn. Khi trẻ ăn thực phẩm không bảo đảm an

toàn dễ bị ngộ độc, tiêu chảy. Do đó, chúng tôi thường xuyên khuyến cáo các bậc phụ huynh chủ động phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ bằng việc uống vắc-xin; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu lựa chọn nguyên liệu thực phẩm. Trong và sau khi chế biến, cho trẻ ăn chín, uống chín. Bên cạnh đó, phải bảo đảm vệ sinh thường xuyên cho trẻ như: rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; hạn chế cho trẻ ra ngoài khi nhiệt độ quá cao... Những đợt nắng nóng còn kéo dài, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo cần tránh cho người già và trẻ nhỏ ra ngoài lúc cao điểm nắng nóng. Người lao động hạn chế làm việc quá lâu ở ngoài trời trong nhiều giờ liền. Nếu bắt buộc phải ra ngoài làm việc khi trời nắng nóng phải có trang phục bảo hộ, bù nước điện giải. Chú trọng bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa ăn; vệ sinh cơ thể đúng cách; uống nhiều nước hơn bình thường để tăng sức đề kháng. Bên cạnh đó, cần để nhiệt độ điều hòa phù hợp, tránh chênh lệch nhiều với nhiệt độ bên ngoài. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cơ thể khó thích nghi dễ gây tình trạng sốc nhiệt, cảm. Khi cơ thể có các dấu hiệu bất thường hoặc say nắng cần đến các cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.

HOÀNG LANH

**PHÒNG TRÁNH SỐC NHIỆT MÙA HÈ**

Nắng nóng gay gắt cùng chỉ số UV cao có thể dẫn đến các vấn đề như cháy nắng, ngất, say nắng... trong đó sốc nhiệt là nguy hiểm nhất.

**CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH SỐC NHIỆT**

- Hạn chế ra ngoài trời nắng từ 10 - 16h
- Ăn thực phẩm dễ tiêu
- Luôn che chắn khi ra ngoài nắng
- Rèn luyện cơ thể thích nghi với nắng nóng
- Duy trì đủ lượng nước cho cơ thể
- Tránh xa rượu và cà phê

**MỘT SỐ THỰC PHẨM GIÚP PHÒNG TRÁNH SỐC NHIỆT**

- Hạt é
- Dưa hấu
- Lựu
- Dưa chuột
- Lê
- Cần tây
- Cá hồi
- Bạc hà
- Kiwi

Đồ họa: VIỆT HÙNG